

พาวเวอร์คอร์ป รุกตลาดสุขภาพเปิดตัว รีเซ็ต ผลิตภัณฑ์สุขภาพแนวใหม่

กับเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพเพื่อเสริมประสิทธิภาพเอ็นไซม์สลายแอลกอฮอล์

กรุงเทพฯ 8 ตุลาคม 2555 – บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย นำเสนอ รีเซ็ต (RESET) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแนวใหม่ โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลก รีเซ็ตผลิตจากวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพ ทำงานด้วยกระบวนการ “Tricylst” โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อเสริมประสิทธิภาพของเอ็นไซม์ในร่างกาย

ดร.สุมิตร โคธนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “รีเซ็ต ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีเอ็นไซม์ชีวภาพเพื่อการยกระดับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ต้องการรักษาสมดุลทั้งเรื่องสุขภาพ ประสิทธิภาพการทำงานและการสังสรรค์ในงานสังคม เราจึงได้เปิดตัวรีเซ็ตเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ทราบถึงวิธีแบบธรรมชาติในการเร่งกระบวนการเผาผลาญแอลกอฮอล์เพื่อขจัดสารพิษและเสริมประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย เรายังมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้อย่างทั่วถึง”

หลังการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน รีเซ็ตจะออกวางจำหน่ายตามศูนย์จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วกรุงเทพฯ โดย รีเซ็ต ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอ็นไซม์ในการสลายแอลกอฮอล์และช่วยขจัดสารพิษ ทั้งยังผลิตจากส่วนประกอบจากธรรมชาติ 100% และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

คอยพบกับงานปาร์ตี้และกิจกรรมระดับเอ็กเซลลูซีฟตามสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำอีกหลายแห่งของรีเซ็ต ในสโลแกน “Fit Tomorrow” เพื่อนำเสนอคุณประโยชน์มากมายจากรีเซ็ต ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รักความสนุกสนานและชื่นชอบงานสังสรรค์ และให้ความสำคัญกับสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อต้อนรับวันใหม่อย่างสดใสเปี่ยมพลัง!

เกี่ยวกับ รีเซ็ท

ผลิตภัณฑ์ รีเซ็ท คือนวัตกรรมเพื่อการป้องกันหรือรักษาอาการเมาค้างจากการดื่มแอลกอฮอล์ รีเซ็ท ผลิตด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ทำงานด้วยสารเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ (“Tricylst™”) ซึ่งอุดมด้วยสารอาหารจุลินทรีย์ เอนไซม์ และสารประกอบที่มีประโยชน์ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการสลายแอลกอฮอล์ตามธรรมชาติของร่างกาย ทำให้หนักดื่มสามารถเติมเครื่องดื่มแก้วโปรดได้ตลอดค่ำคืน และตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นในเช้าวันถัดไป สารเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพของรีเซ็ทยังให้ประโยชน์อีกมากมายต่อร่างกาย อาทิ เพิ่มระดับการดูดซึมสารอาหาร เพิ่มระดับพลังงาน ต่อต้านอนุมูลอิสระและลดอาการอักเสบ ช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยลดกลิ่นตัวและกลิ่นปาก

สารออกฤทธิ์ของรีเซ็ท ได้จากการผสมแป้งข้าวเจ้าและโปรตีนถั่วเหลือง ซึ่งจะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (ลักษณะคล้ายกับโยเกิร์ตและนมเปรี้ยว) ที่ช่วยเร่งการสร้างเอนไซม์ซึ่งมีหน้าที่เผาผลาญพลังงานและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย

รีเซ็ท กำหนดวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านขายยา ศูนย์จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และร้านสะดวกซื้อทั่วกรุงเทพฯ

เกี่ยวกับ พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยโดยมีชื่อเสียงจากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรเฟลค(Proflex) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีนและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคเวย์โปรตีนของตลาดหลายแห่ง โดยมีแผนการขยายธุรกิจสู่ตลาดผู้รักสุขภาพในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่องที่สำคัญพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่ผู้บริโภคถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในฐานะตัวช่วยสำคัญสู่การมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพลัง